



ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๕๒๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” ลงในเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์กรความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยผู้สนใจสามารถเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” ได้ ทั้งนี้ กองการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์กรความรู้ และข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) ลงในเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” แล้ว เช่น วิดีทัศน์ความรู้ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภา ระบบใหม่, วิดีทัศน์ความรู้ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, ข้อมูล ความสำคัญ อำนาจหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง และคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา, ข้อมูล ที่มา หน้าที่ คุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และข้อมูลจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๖ ภาค รวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เป็นต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาองค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) ในเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” จึงประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๓

ผู้ประสานงาน นายสุรัตน์ นุชอุทัย โทร ๐๙- ๔๘๖๔-๓๑๑๓